

Số -KL/TU

KẾT LUẬN
CỦA HỘI NGHỊ THỊ ỦY LẦN THỨ 18 (KHÓA XXI)
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2024

Tại Hội nghị ngày 11/10/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XXI) đã thảo luận và cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2024 và kết luận một số nội dung sau:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của thị xã đã đoàn kết, thống nhất, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thị xã với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng thực hiện; công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ; tiếp tục củng cố, kiện toàn cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tuyên truyền, phục vụ Đại hội và ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của các tiểu ban; xây dựng, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII. Ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử HĐND các cấp, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đức Phổ và 05 năm thành lập thị xã Đức Phổ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng (*trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp 165 đảng viên mới, đạt 91,7% chỉ tiêu tỉnh giao*). Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tiếp tục phát triển (*tổng giá trị sản xuất tăng 7,5%; thu ngân sách đạt 92,64% dự toán năm*); thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc theo đúng tiến độ được giao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực; chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, đời sống Nhân dân được nâng lên (*tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,95%*). Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy định của Đảng,

pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn một số hạn chế như sau: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều; công tác theo dõi, quản lý đảng viên của một số tổ chức đảng chưa chặt chẽ. Công tác chuẩn bị nhân sự bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027 ở một số địa phương chưa thật sự chủ động, có nơi còn lúng túng. Vai trò và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy, động viên, định hướng tư tưởng cho Nhân dân có lúc, có nơi chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Kinh tế tiếp tục phát triển nhưng tăng trưởng ở mức không cao, chưa đạt mục tiêu đề ra (*Kế hoạch năm từ 10 - 12,5%*). Công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, đạt thấp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường ở một số xã, phường thiếu chặt chẽ. Giảm nghèo ở một số địa phương chưa thật sự bền vững. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã có chuyên biến tích cực nhưng còn gặp khó khăn do nguồn lực còn hạn chế. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm, tệ nạn về ma túy. Việc xử lý, giải quyết một số vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân còn chậm.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nhấn mạnh các nguyên nhân chủ yếu sau: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện cho phù hợp. Công tác nắm bắt tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn tại của một bộ phận cán bộ từ thị xã đến cơ sở còn hạn chế.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm 2024 và thời gian đến, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của thị xã tập trung quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận số 2412-KL/TU ngày 30/9/2024 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 (khóa XX) về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024 (*sao lục gửi kèm*); đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

1.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Tập

trung tuyên truyền các vấn đề mới trong chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kết quả, thành tựu đạt được năm 2024 và 04 năm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đức Phổ và 05 năm ngày thành lập thị xã Đức Phổ.

1.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, đạt chất lượng các nội dung công việc đã được Thị ủy xác định tại Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 24/7/2024 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nội dung công việc của các tiêu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2027 gắn với công tác nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo Đề án “Dân tin - Đảng cử”.

1.3. Làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2027 gắn với công tác nhân sự trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo Đề án “Dân tin - Đảng cử”. Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II năm 2024. Tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (*phần đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong tháng 11/2024*); đồng thời, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024.

1.4. Tập trung triển khai hoàn thành chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; kịp thời nắm tình hình, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (*nếu có*) theo đúng quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2025 sát với tình hình tiền của thị xã, tránh trùng lặp.

1.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt, hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, cốt cán phong trào. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân. Chủ động nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, dư luận xã hội và dự báo những vấn đề mới nảy sinh, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết, không để xảy ra điểm nóng.

1.6. Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thị xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

2. Về phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

2.2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV và phấn đấu đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại III. Hoàn thành việc lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045; tiếp tục triển khai thực hiện lập Đề án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc đô thị Đức Phổ (*Phố Văn - Phố Thuận - Phố An - Phố Quang*); hoàn thành việc lập, phê duyệt các Đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Đức Phổ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thị xã.

2.4. Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu; chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với dự toán.

2.5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực

hiện kế hoạch đầu tư công; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 của thị xã.

2.6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thị xã; ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2024; chủ động phòng, chống và hạn chế thấp nhất các trường hợp mất an toàn xảy ra do thiên tai, bảo đảm cao nhất tính mạng, tài sản của Nhân dân.

2.7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép; chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trên địa bàn. Đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án.

2.8. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế để phục vụ tốt hơn cho Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ sức khỏe người dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, quốc phòng, an ninh năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác về thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch đề cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận này.

2. Ban Thường vụ Thị ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Kết luận này và báo cáo Thị ủy về tình hình tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các cơ quan TMGV Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Phan Công Bình, UVBTVTU,
Giám đốc CA tỉnh (b/c),
- Thường trực HĐND, UBND thị xã,
- Các cơ quan chuyên trách TMGV Thị ủy,
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy,
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các đ/c Thị ủy viên,
- C, PC, NC-TH VP Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/M THỊ ỦY
BÍ THƯ

Đỗ Tâm Hiền